

Số: /BC-UBND

*Hải Hậu, ngày 24 tháng 11 năm 2022*

**BÁO CÁO**  
**Công tác bồi thường Nhà nước năm 2022**

Thực hiện Công văn số 1430/STP-HCTP ngày 27/10/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định về việc báo cáo công tác bồi thường nhà nước, UBND huyện Hải Hậu báo cáo kết quả công tác bồi thường Nhà nước ở địa phương năm 2022, cụ thể như sau:

**I. Kết quả công tác bồi thường**

**1. Tình hình yêu cầu bồi thường, kết quả giải quyết bồi thường**

Qua thống kê, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương, đến thời điểm này, năm 2022 trên địa bàn huyện Hải Hậu chưa phát sinh trường hợp tổ chức, cá nhân nào có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thi hành công vụ gây ra theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Luật).

Sở dĩ tại địa phương chưa phát sinh yêu cầu bồi thường nào là do từ khi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được ban hành và có hiệu lực thi hành đến nay ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong khi thực thi công vụ từng bước được nâng cao, tránh được nhiều sai sót, hạn chế được những sai phạm nên hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn qua đó góp phần hạn chế những thiệt hại cho tổ chức, cá nhân; một số yêu cầu bồi thường đã được giải quyết trong quá trình giải quyết khiếu nại nên không phát sinh yêu cầu bồi thường riêng...

Công tác triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Luật TNBTCNN) trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức khác nhau, đa dạng và phong phú, đã phát huy được hiệu quả. Trên thực tế đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc thiết lập cơ chế đặc thù để cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra. Người bị thiệt hại sẽ có ý thức hơn trong việc thực hiện, quyền và nghĩa vụ của mình khi yêu cầu bồi thường trong cả ba lĩnh vực là quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Các cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật.

**2. Kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước**

**2.1. Công tác xây dựng và thực hiện Kế hoạch**

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII (sau đây gọi tắt là Nghị quyết). Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp,

UBND huyện đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các nội dung của khoản 15 Điều 2 của Nghị quyết.

- Bên cạnh đó, để tiếp tục triển khai thi hành Luật TNBTCNN ở địa phương, ngày 25/01/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chỉ đạo triển khai, thực hiện.

- Hơn nữa, để chủ động xác định nội dung, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ trong công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn huyện, bảo đảm sự thống nhất và hiệu quả, hàng năm UBND huyện đều xây dựng Kế hoạch chi tiết chương trình công tác Tư pháp nói chung và công tác bồi thường nhà nước nói riêng, đồng thời tổ chức hội nghị trực tiếp phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch cho Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

## **2.2. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường**

Hiện nay UBND huyện giao phòng Tư pháp là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện giải quyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND huyện.

Phòng Tư pháp đã bố trí 1 đồng chí công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bồi thường. Do chủ trương tinh giảm biên chế, cũng như tính chất công việc nên đồng chí công chức này vẫn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hiện đơn vị chưa bổ sung được biên chế chuyên trách phụ trách công tác này.

## **2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước**

Ngày 17/01/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2022, trong đó tiếp tục quán triệt, chỉ đạo công tác phổ biến, tuyên truyền Luật TNBTCNN và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 01/7/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật TNBTCNN.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện thường xuyên triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện, dưới nhiều hình thức: thông qua các hội nghị, các buổi tọa đàm; biên soạn tin bài đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc phát trực tiếp trên hệ thống Đài Phát thanh ở địa phương;...

## **2.4. Về thực hiện công tác quản lý chuyên ngành về bồi thường nhà nước trên các mặt công tác**

Theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, thì Sở Tư pháp giúp UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tổ tụng và thi hành án tại địa

phương và có nhiệm vụ, quyền hạn: Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước; Xác định cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 40 của Luật; Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong phạm vi địa phương mình; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công tác bồi thường nhà nước;...

Đối với UBND cấp huyện chủ yếu chỉ thực hiện nhiệm vụ là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của địa phương và cử cán bộ, công chức làm công tác bồi thường nhà nước tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Thời gian vừa qua, do diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tại địa phương đã bị hạn chế rất nhiều. Năm 2022, trên địa bàn huyện chưa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước.

### **2.5. Công tác phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước**

Thực tế từ khi triển khai thi hành Luật TNBTCNN, tại địa phương chưa phát sinh trường hợp tổ chức, cá nhân nào có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thi hành công vụ gây ra nên đơn vị chỉ phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác phổ biến pháp luật, tập huấn nghiệp vụ về bồi thường nhà nước là chính, còn về công tác phối hợp thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước hiện địa phương chưa thực hiện do chưa phát sinh yêu cầu bồi thường.

### **2.6. Công tác báo cáo, thống kê về công tác bồi thường nhà nước**

Xác định đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên nên UBND huyện luôn quan tâm, chỉ đạo phòng Tư pháp: hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thực hiện nghiêm chế độ thống kê, báo cáo theo quy định; tham mưu, tổng hợp trình UBND huyện báo cáo kết quả kịp thời, đúng thời gian quy định.

## **3. Đánh giá chung về kết quả công tác bồi thường nhà nước**

- *Đánh giá chung những kết quả đạt được:* Trong thời gian vừa qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương huyện luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời các cơ quan, ban, ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân nên đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể:

+ Công tác truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước được duy trì thường xuyên. Qua đó đã góp phần nâng cao được ý thức, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức khi thi hành công vụ cũng như ý thức, tuân thủ, chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

+ Công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định về phối hợp, nhất là quy định về gửi các văn bản

trong quá trình giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả theo quy định đã được chú trọng, quan tâm triển khai thực hiện.

+ Ngoài ra, công tác tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước được triển khai kịp thời. Vì vậy, thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện chưa phát sinh khiếu kiện gì về công tác bồi thường nhà nước. Qua đó, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

- *Những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân:*

+ *Thứ nhất là*, việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về bồi thường nhà nước ở một số địa phương, đơn vị còn chậm, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp Luật TNBTCNN tuy được quan tâm bằng nhiều hình thức khác nhau đã đạt được hiệu quả nhất định, nhưng xét về yêu cầu vẫn còn một số hạn chế; công tác thống kê, báo cáo chưa được thường xuyên... Nguyên nhân chính của tình trạng này là do địa phương chưa phát sinh yêu cầu bồi thường nên một số cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn chủ quan, chưa thực sự quan tâm trú trọng đúng mức đến công tác bồi thường của Nhà nước.

+ *Thứ hai là*, công tác bồi thường nhà nước chưa có cán bộ chuyên trách; đa số cán bộ, công chức phụ trách công tác bồi thường nhà nước các cấp, các ngành ít được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chưa có kinh nghiệm nên trong quá trình thực hiện còn nhiều lúng túng, gặp không ít khó khăn trong công tác tham mưu.

## **II. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2023**

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân trong phạm vi, lĩnh vực được giao quản lý nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ đồng thời giúp tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ về quyền yêu cầu bồi thường của mình.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác đảm bảo hiệu quả, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, hạn chế xảy ra các vi phạm, oan sai. Khi phát sinh các yêu cầu bồi thường Nhà nước cần tập trung xem xét, giải quyết theo đúng quy định

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường ở địa phương.

- Tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của địa phương, thường xuyên thực hiện kiểm tra và thanh tra công vụ, đôn đốc nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác bồi thường Nhà nước để thông qua hoạt động tập huấn đã giúp công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện nắm vững hơn các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước, cũng như những kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường, tạo điều kiện để đội ngũ công chức của các cơ quan quản lý hành chính thống nhất chung về nhận thức, từ đó thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

- Chủ động, tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các cơ quan liên quan (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp, Sở Tài chính - Kế hoạch...) trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác bồi thường nhà nước ở địa phương đảm bảo theo đúng quy định.

### **III. Đề xuất, kiến nghị**

Trong thời gian tới để triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường của Nhà nước đảm bảo theo đúng quy định, UBND huyện Hải Hậu có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

- Đề nghị Sở Tư pháp kiến nghị Cục Bồi thường nhà nước- Bộ Tư pháp xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu, thực hiện công tác bồi thường nhà nước và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước cho công chức làm công tác bồi thường nhà nước.

- Đề nghị Sở Tư pháp kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xây dựng cơ chế đảm bảo biên chế để kiện toàn đội ngũ công chức các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

- Đề nghị Sở Tư pháp kiến nghị HĐND tỉnh hàng năm, chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động lập dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của công tác bồi thường nhà nước theo quy định.

Trên đây là báo cáo công tác bồi thường Nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. UBND huyện Hải Hậu trân trọng báo cáo./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành của huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Vinh Dự**